



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร.2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 92/2543

วันที่ 11 ตุลาคม 2543

เรื่อง สถานการณ์เศรษฐกิจและการดำเนินมาตรการด้านเศรษฐกิจของรัฐบาล

นายชาญชัย มุสิกนิศากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง ได้เปิดเผยผลการติดตามความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อยืนยันว่าภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงเป็นอย่างไร และเพื่อลดความวิตกกังวลที่หลายฝ่ายมีความห่วงใย ในประเด็นต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแล้วหรือยัง ปัญหาดุลการค้า ดุลบัญชีเดินสะพัด และดุลการชำระเงิน ปัญหาสถาบันการเงิน ปัญหาเงินทุนไหลออก ฯลฯ รวมทั้งความห่วงใยต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโดยรวมที่อาจนำไปสู่วิกฤตรอบสอง นั้น

กระทรวงการคลังขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว และมาตรการเพื่อการแก้ไขของรัฐบาลดังต่อไปนี้

การผลิตและการลงทุน

(1) ภาพรวมของเศรษฐกิจ ในครึ่งแรกของปี 2543 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ขยายตัวร้อยละ 5.9 ซึ่งให้เห็นว่าเศรษฐกิจยังคงมีการฟื้นตัวต่อเนื่องจากปีก่อน มิได้แสดงอาการถดถอย แต่ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเล็กน้อย

(2) ในส่วนของดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนั้น ในช่วงมกราคม-สิงหาคม หรือ 8 เดือนแรกของปีนี้ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวร้อยละ 4.4 และอัตราการใช้กำลังผลิตที่ร้อยละ 55.4 แม้จะรวมอุตสาหกรรมสุราซึ่งหลังจากที่มีสินค้าคงเหลือมากของผู้ผลิตเดิมก่อนสัมปทานจะหมดเมื่อสิ้นปีก่อน ทำให้ในอุตสาหกรรมนี้แทบจะไม่มีการผลิตเลยใน 8 เดือนแรกของปีนี้ ดังนั้น ถ้าไม่รวมผลผลิตของอุตสาหกรรมสุราที่มีความผันผวนมากเช่นนี้ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยังคงขยายตัวร้อยละ 11.8 ใน 8 เดือนแรก และมีการใช้กำลังผลิตร้อยละ 59

เหตุที่อัตราการใช้กำลังผลิตยังไม่กระเตื้องขึ้นมากนัก เพราะอุตสาหกรรมเพิ่งฟื้นตลาดภายในประเทศยังขยายตัวในระดับที่ไม่แข็งแรงนัก อย่างไรก็ตาม อัตราการใช้กำลังผลิตของอุตสาหกรรมที่ส่งออกได้ดี เช่น อิเล็กทรอนิกส์ แผงวงจรไฟฟ้า กระดาษ ปิโตรเคมี คิดเป็นโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 90 จึงมีการขยายกำลังผลิตในช่วงที่ผ่านมา และบางอุตสาหกรรมก็มีแผนที่จะขยายกำลังผลิตใน 1 - 2 ปีข้างหน้า

(3) ในส่วนของธุรกิจนั้น นับตั้งแต่วิกฤตมีกิจการที่ต้องประสบปัญหาและปิดกิจการไป แต่ในขณะเดียวกันก็มีกิจการที่ตั้งขึ้นใหม่ จากข้อมูลกระทรวงพาณิชย์พบว่า ใน 7 เดือนแรกของปี 2543 มีธุรกิจจดทะเบียนเลิกกิจการไปทั้งสิ้น 7,750 ราย แต่ในช่วงเวลาเดียวกันก็มีธุรกิจจดทะเบียนตั้งใหม่

จำนวน 17,251 ราย เป็นเงินลงทุนจำนวน 61,800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน ร้อยละ 22.7 และ 7.1 ตามลำดับ

(4) การจ้างงานในภาคการผลิตและบริการ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากระดับต่ำสุดในเดือน ธันวาคม 2541 โดยจำนวนผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมได้เพิ่มจาก 5,407,424 คน ในเดือนมกราคม 2542 เป็น 5,932,702 คน ในเดือนกันยายน 2543 คิดเป็นจำนวนผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 525,278 คน

(5) สำหรับจำนวนของบริษัทที่ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุน และเริ่มดำเนินการลงทุนจริงแล้วได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมมาเป็นลำดับ โดยจำนวนบริษัทที่ได้รับอนุมัติบัตรส่งเสริมการลงทุนเพิ่มจาก 363 บริษัท ในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2542 เป็น 488 บริษัท ในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2543 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34.4 นอกจากนี้ เม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงได้เพิ่มขึ้นจาก 147.5 พันล้านบาท ในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2543 เป็น 161.1 พันล้านบาท ในช่วงมกราคม-สิงหาคม 2543 เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.2

การบริโภค

(1) การบริโภคภาคเอกชนฟื้นตัวค่อนข้างช้า ส่วนหนึ่งเป็นเพราะราคาเกษตรในตลาดโลกตกต่ำ ทำให้รายได้เกษตรกรในมกราคม-สิงหาคม ของปีนี้ลดลงประมาณร้อยละ 13 แม้ผลผลิตจะดีขึ้นเล็กน้อย และราคาคงมาก อย่างไรก็ตาม ภาวะราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลกจะดีขึ้นในปีหน้า จากคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานของพืชหลักในตลาดโลก ซึ่งจะมีส่วนทำให้ราคาสินค้าเกษตรและรายได้ของภาคเกษตรมีแนวโน้มดีขึ้น

การบริโภคที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด อีกส่วนหนึ่งมาจากราคาน้ำมันที่ราคาในตลาดโลกสูงขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว นับตั้งแต่ปลายปี 2541 ซึ่งเท่ากับเป็นการบั่นทอนอำนาจซื้อของผู้บริโภคไปส่วนหนึ่ง

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มรวมที่จัดเก็บได้ ซึ่งแสดงถึงการใช้จ่ายใช้สอยของประชาชนพบว่ามีอัตราขยายตัวเป็นบวกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2542 สำหรับเดือนสิงหาคม 2543 รายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มขยายตัวถึงร้อยละ 13.7 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว และมีอัตราเพิ่มมากกว่าร้อยละ 15 เมื่อเทียบระหว่างช่วงตุลาคม 2542 - สิงหาคม 2543 กับช่วงเวลาเดียวกันปีก่อนหน้า

การส่งออกและดุลการค้า

ในเรื่องของการเกินดุลการค้าจำนวนมากในปี 2541 มีสาเหตุสำคัญมาจากการนำเข้าที่ลดลงถึงร้อยละ 33.8 ซึ่งสะท้อนถึงเศรษฐกิจที่หดตัวในปีนั้น และเมื่อเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวในปี 2542 การนำเข้าจึงเร่งตัวขึ้น ขณะที่การส่งออกก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้การเกินดุลการค้าลดน้อยลง ทั้งนี้ เนื่องจากการนำเข้าเพิ่มสูงมาก ซึ่งเป็นการนำเข้าวัตถุดิบและสินค้าทุนเพื่อมาใช้ผลิตเพื่อการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก อีกส่วนหนึ่งนำมาผลิตตามความต้องการภายในประเทศ นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยเรื่องราคาน้ำมันที่เพิ่มขึ้น แต่คาดว่าจะไม่เป็นแนวโน้มระยะยาว การเกินดุลการค้าที่ลดลงในลักษณะนี้จึงมิใช่เป็นสัญญาณที่จะบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจะกลับเข้าสู่วิกฤตการณ์รอบใหม่

สำหรับการขาดดุลการค้าในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นั้น เนื่องจากการเปลี่ยนสัญญาเช่าเครื่องบินของบริษัทการบินไทยที่นำเครื่องบินเข้ามาตั้งแต่ปี 2542 มาเป็นการซื้อโดยใช้เงินกู้จาก

ต่างประเทศจำนวนประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนการเกินดุลการค้าในเดือนมิถุนายนที่ลดลงเหลือ 40 ล้านดอลลาร์ สรอ. ก็ได้ปรับตัวสูงขึ้นเป็น 646 และ 262 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในเดือนกรกฎาคม และ สิงหาคม ตามลำดับ

ดุลการชำระเงิน

ทางด้านเงินทุนไหลออก ส่วนใหญ่เป็นการชำระหนี้ต่างประเทศของภาคเอกชนเพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งก็มีแนวโน้มชะลอตัวลงจากเฉลี่ยประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อเดือน ในช่วงครึ่งหลังของปี 2540 มาเหลือประมาณ 1.0 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2543 และยังมีแนวโน้มลดลงในระยะต่อไปตามยอดหนี้ต่างประเทศที่ลดลง ดังนั้น จึงไม่น่าจะก่อให้เกิดปัญหาแม้ว่าดุลการค้าและดุลบัญชีเดินสะพัดจะมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ เงินไหลเข้าจากการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศก็ยังเข้ามาอย่างต่อเนื่อง และในระยะต่อไปก็คาดว่าจะมีจำนวนสูงขึ้นเนื่องจากการขอรับบัตรส่งเสริมการลงทุนของนักลงทุนต่างประเทศกำลังมีแนวโน้มขยายตัวขึ้นมากในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ส่วนการขาดดุลชำระเงินในช่วงที่ผ่านมา นั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการชำระคืนภาวะ swaps ของธนาคารพาณิชย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย และบริษัทเอกชน เป็นจำนวนประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ทำในช่วง Y2k อย่างไรก็ตาม ดุลการชำระเงินหลังจากที่ขาดดุลประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วง 6 เดือนแรกก็ได้กลับมาเกินดุลอีกครั้งในเดือนกรกฎาคม และสิงหาคม

ในส่วนของฐานะทุนสำรองเงินตราต่างประเทศนั้น ขณะนี้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งกว่าเมื่อตอนเกิดวิกฤตการณ์เศรษฐกิจมาก โดยจะอยู่ในระดับ 32.2 พันล้านดอลลาร์ สรอ.

สถาบันการเงินและสถานะทางการเงินของบริษัทจดทะเบียน

(1) สถานะของสถาบันการเงินนั้น ในช่วงครึ่งแรกของปี 2543 ฐานะการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นจากปี 2542 ทั้งนี้ แม้ว่าจะมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้อยู่ประมาณ 78,000 ล้านบาท ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแล้วจะพบว่าผลขาดทุนดังกล่าวเกิดจากค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญเป็นสำคัญ มิได้เกิดจากผลการดำเนินงานแต่อย่างใด เนื่องจากธนาคารพาณิชย์ยังคงมีกำไรจากการดำเนินงานอยู่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ปรับตัวดีกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานถึง 27,000 ล้านบาท สำหรับธนาคารพาณิชย์ที่มีกำไรจากผลการดำเนินงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด และธนาคารเอเซีย จำกัด

แนวโน้มผลการดำเนินงานในระยะต่อไป คาดว่าจะดีขึ้นเพราะค่าใช้จ่ายในการตั้งสำรองหนี้สูญจะลดลง เนื่องจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ตั้งสำรองครบแล้ว 100% จึงทำให้ภาระในการตั้งสำรองระยะต่อไปมีแนวโน้มลดลง

นอกจากนี้ ส่วนต่างดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากธนาคารพาณิชย์มีแนวโน้มดีขึ้นเช่นกัน จากที่เคยต่ำสุด - 1.6% ในช่วงครึ่งหลังของปี 2541 และค่อย ๆ ททยอยปรับเพิ่มขึ้นโดยล่าสุดอยู่ที่ 1.3% ในไตรมาสที่ 2 ปีนี้

(2) สำหรับตัวเลขยอดคงค้างสินเชื่อที่ลดลงนั้น เป็นผลจากการที่ธนาคารตัดหนี้สูญหรือโอนสินเชื่อที่เป็น NPL ไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ ซึ่งทำให้สินเชื่อหดตัวลง อย่างไรก็ตาม ในแง่ของลูกหนี้ที่ถูกโอนไปนั้นยังต้องถือว่ามีสภาพคล่องเพื่อใช้ในการประกอบกิจการอยู่เพียงแต่ไม่ได้ชำระหนี้กับธนาคาร นอกจากนี้ การลดลงของสินเชื่อธนาคารพาณิชย์เป็นผลจากการชำระคืนหนี้ต่างประเทศของสินเชื่อ BIBF ซึ่งช่วยให้ภาพรวมของภาระหนี้ต่างประเทศลดลง นอกจากนี้ เมื่อนำผลการตัดหนี้สูญบวกกลับเข้าไปจะทำให้ตัวเลขล่าสุดเดือนสิงหาคม 2543 ที่เป็นสินเชื่อที่ไม่ใช่ BIBF มียอดคงค้างเพิ่มขึ้นประมาณ 26,000 ล้านบาท จากสิ้นปี 2542 การที่สินเชื่อยังไม่ปรับเพิ่มมากนัก เนื่องจากความต้องการสินเชื่อเพื่อลงทุนใหม่มีไม่มากนัก เพราะภาคธุรกิจยังมีกำลังการผลิตส่วนเกินอยู่ โดยอาจมีการลงทุนบ้าง โดยอาศัยรายได้จากการดำเนินการแทนการกู้ยืมและมีการระดมทุนโดยตรงเพื่อขยายกิจการอยู่จำนวนหนึ่ง

สำหรับแนวโน้มสถานการณ์ NPL นั้น ปัจจุบันยอดสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือนมีแนวโน้มลดลง แสดงให้เห็นว่า NPL ในอนาคตจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง คาดว่าตัวเลข NPL หลังจากสิ้นเดือนกันยายน จะลดต่ำกว่าร้อยละ 20 ทั้งนี้ เนื่องจากการโอนหนี้เสียของธนาคารกรุงไทยไปบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ถูกจัดตั้งใหม่

(3) ด้านเงินฝากธนาคารพาณิชย์ ล่าสุดเดือนสิงหาคม 2543 เพิ่มขึ้น 52,000 ล้านบาท เนื่องจากมีตัวสัญญาใช้เงินในโครงการแลกเปลี่ยนตัวที่ครบกำหนด ประกอบกับธนาคารพาณิชย์บางแห่งได้ออก NCD เพื่อระดมเงินฝากระยะยาว จึงไม่ได้หมายความว่าประชาชนไม่มั่นใจในภาคการเงินแต่อย่างใด ในทางตรงกันข้าม การที่ธนาคารพาณิชย์เริ่มระดมเงินฝากในรูปแบบตราสารใหม่ ๆ จะเป็นสัญญาณให้เริ่มเห็นว่าธนาคารพาณิชย์จะมีความต้องการที่จะปล่อยกู้เพิ่มขึ้นในระยะต่อไป

(4) ผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนฯ ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มฟื้นฟูการดำเนินงานในครึ่งปีแรกของปี 2543 พบว่า กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีมีมูลค่ารวมเท่ากับ 85,698 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,885 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2542 นอกจากนี้ กำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีของบริษัทจดทะเบียนรวมทั้งหมด 370 บริษัท (รวมสถาบันการเงิน) ในครึ่งปีแรกของปี 2543 มีผลขาดทุนลดลง 12,267 ล้านบาท ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปี 2542

ประเด็นด้านนโยบายเศรษฐกิจ

(1) ด้านการดำเนินนโยบายในการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจนั้น สำหรับมาตรการส่งเสริมการฟื้นตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้แก่ การลดค่าธรรมเนียมการโอน การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับดอกเบี้ยเงินกู้ยืมเพื่อซื้อ เช่าซื้อ หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัย การลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นการค้าหรือหากำไรนั้น มาตรการดังกล่าวแม้ว่าไม่ได้ช่วยเหลือสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการโดยตรง แต่จะช่วยลดต้นทุนและจูงใจในการทำธุรกรรมซื้อขายส่งผลให้ Turn over สูงขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการตลอดจนสถาบันการเงินในที่สุด ในขณะที่ จำนวนบ้านเดี่ยวได้มีการขายจนหมดแล้ว

(2) การใช้งบประมาณเงินกู้ตามโครงการมิยาซาวาเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนั้น รัฐบาลได้ใช้เงินกู้ตามโครงการมิยาซาวา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการกู้เงินจากต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและบรรเทาผลกระทบของสังคม โดยมีวงเงินใช้ในการลงทุนและสร้างงานรวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตถึง

34.4 พันล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.4 และก่อให้เกิดการจ้างงานประมาณ 4.7 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้มีการศึกษา 96,675 คน และผู้ใช้แรงงาน 4.6 ล้านบาท สำหรับโครงการจ้างงานในส่วนของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในส่วนของกรมการปกครอง อาทิจาน สันับสนุนสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนสภาตำบล กระจายออกไปถึงกว่า 84,138 โครงการ ปัจจุบันเสร็จสิ้นกว่า 79,352 โครงการ หรือร้อยละ 94.3 ส่วนการกระจายเม็ดเงินสู่มือประชาชน ทำให้ประชาชนมีรายได้จริง ๆ ไร่ไร่ไหล สามารถจับจ่ายใช้สอยได้โดยตรง ก่อให้เกิดการผลิตและการจ้างงานตามมาในภายหลังอีกจำนวนมาก

(3) การดำเนินนโยบายการคลังที่ผ่านมา นั้น รัฐบาลได้ใช้นโยบายการคลังเพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเน้นถึงการบรรเทาผลกระทบทางสังคม การเพิ่มคุณภาพชีวิต และการจ้างงานด้วย ในช่วงที่ผ่านมาถึงแม้รัฐบาลได้มีการดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่รัฐบาลก็ได้คำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อการเพิ่มขึ้นของภาระหนี้สาธารณะของประเทศ ซึ่งรัฐบาลมีความมั่นใจว่าฐานะการคลังและภาระหนี้สาธารณะในปัจจุบันจะไม่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านการคลังและเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจของไทยในระยะต่อไป

(4) ด้านนโยบายอัตราแลกเปลี่ยนนั้น ทางกรมมีเป้าหมายในการลดความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะในส่วนที่เกิดจากการเก็งกำไรและการไหลเข้าออกของเงินทุนที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ แต่ไม่ควรทำให้อัตราแลกเปลี่ยนแตกต่างไปจากพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่แท้จริง เพราะจะเป็นสัญญาณที่ผิดและทำให้ภาคเอกชนตัดสินใจผิดพลาดในด้านการค้าและการลงทุน

จากข้อเท็จจริงข้างต้นสรุปได้ว่า ปัจจัยต่าง ๆ ที่สะท้อนสภาพการณ์เศรษฐกิจของไทย ปัจจุบันไม่ได้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจไทยถดถอย แต่ยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่องในอัตราที่ชะลอลง ทั้งนี้ เนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ราคาน้ำมัน และความผันผวนของค่าเงิน เป็นต้น การที่ค่าเงินบาทมีการอ่อนตัวลง และผันผวนในช่วงที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากปัญหาของการที่ค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าเกินไป แต่อย่างไรก็ตาม โดยเปรียบเทียบแล้วค่าเงินบาทก็ยังแข็งแกร่งกว่าหรือได้รับผลกระทบน้อยกว่าค่าเงินของประเทศเพื่อนบ้าน

จึงขอยืนยันว่า ขณะนี้ไม่มีสัญญาณใด ๆ ที่บ่งบอกว่าจะเกิดวิกฤตการณ์รอบใหม่ โดยรวมแล้วพื้นฐานเศรษฐกิจของไทยยังแข็งแกร่งอยู่ ถึงแม้การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังไม่กระจายไปทุกภาคเศรษฐกิจก็ตาม การดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาลเป็นกระบวนการที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยไปได้ระดับหนึ่ง ซึ่งเพียงพอต่อการวางรากฐานเพื่อการเติบโตแบบยั่งยืนต่อไปได้